



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า คมชัดลึก ไทยโพสต์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์ เลาะรั้วเกษตร</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีสถานทูตสหรัฐอเมริกา ส่งหนังสือถึงก.เกษตรฯ เพื่อขอไม่ให้ยกเลิกสารไกลโฟเซต เนื่องจากยังหาสารทดแทนอื่นไม่ได้ ว่า คกก.วัตถุอันตรายดำเนินการภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อมีมติ ออกมาแล้วต้องทำตาม และสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สธ. จะไม่สนับสนุน ส่วนเรื่องการหา สารทดแทนเป็นหน้าที่ของก.เกษตรฯ ส่วนกรณีเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองจะฟ้องศาลปกครอง ให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมติดก.วัตถุอันตราย ใช้สารเคมีอันตราย และจะฟ้องรมว.สธ. ปลัด สธ. คกก.วัตถุอันตราย และเอ็นจีโอ ว่านำเสนอข้อมูลเท็จนั้น สธ.คงไม่มีการฟ้องกลับ</p> <p>-นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย กล่าวว่า วันที่ 28 ต.ค. เครือข่าย เกษตรกรที่ยังต้องใช้สารเคมีและได้รับผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมี จะเดินทางไปฟ้อง ศาลปกครองให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมติดก.วัตถุอันตราย ทั้งนี้ รัฐจะให้เกษตรกรเลิกใช้ พาราควอต แต่กลับนำเข้าผักและผลไม้จากจีนซึ่งเป็นประเทศที่ใช้พาราควอต จึงขอให้ผู้บริหาร นำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาแสดงให้ประชาชนทั้งประเทศรับทราบ</p> <p>-นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีและกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษา แนวทางการควบคุมสารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า แม้รัฐจะยกเลิก 3 สารเคมีนี้แล้วก็ไม่ควรนำสารเคมีอื่นมาทดแทน ควรเลือกใช้เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือกล หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทน หรือใช้วิธีปลูกพืชแบบผสมผสาน</p> <p>-ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อขวด ชัยสิทธิ์ และ รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร และคณะ ร่วมกันวิจัยชุดทดสอบพาราควอตและไกลโฟเซต เพื่อให้เกษตรกรได้ตรวจสอบ สารพิษก่อนนำไปใช้หรือบริโภค</p> <p>-น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า วันนี้ (25 ต.ค.) ก.เกษตรฯ จะจัดประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรหลังการแบนสารเคมีทาง การเกษตร ที่ จ.อุทัยธานี และเตรียมเสนอ.อ.อุตสาหกรรมออกกฎหมายควบคุมกระบวนการผลิต นำเข้า การใช้สารเคมี ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง</p> <p>-สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ทำหนังสือถึงนายฯ รมว.สธ. รมว.พาณิชย์ รมว.เกษตรฯ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและฯ รมว.พลังงาน รมว.ต่างประเทศ รมว.คมนาคม พร้อมแนบเอกสารจาก ก.เกษตรสหรัฐ ระบุว่า การแบนสารไกลโฟเซตโดยไม่พิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ อาจส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อการนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวสาลีของไทย ไกลโฟเซตเป็นหนึ่งใน ผลิตภัณฑ์ฆ่าแมลงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐประเมินแล้ว ว่าไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ สอดคล้องกับความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานอื่น ทั้งญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และองค์การเกษตรแห่งสหประชาชาติ จึงขอให้ชะลอ การตัดสินใจเกี่ยวกับไกลโฟเซตเพื่อหาทางออกสำหรับสหรัฐอเมริกา</p> <p>-เสนอว่าการทำหน้าที่ของคกก.วัตถุอันตรายวันที่ 22 ต.ค. เป็นที่รู้กันว่าถูกการเมืองกดดันทำให้ คณะออกมาท้วงท้าน แต่ยงดีที่ไม่เป็นเอกฉันท์ ขอแสดงความนับถือผู้ที่ออกเสียงให้จำกัดการใช้</p>	-
<p>เดลินิวส์</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>-เสนอบทความ สธ.แจ้งเตือนการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์ ฝุ่น PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน ดังนี้ พื้นที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือ ออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เด็กวัยเรียนและเด็กที่อยู่ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กถือเป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ขอความร่วมมือทำความสะอาด พื้นที่ก่อนเปิดเทอมและจัดทำห้องปลอดฝุ่น โดยเลือกห้องที่ห่างจากแหล่งกำเนิดฝุ่น ไม่ทำกิจกรรมที่ จะก่อให้เกิดมลพิษภายใน และหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่น ลดฝุ่นโดยปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด เช็ดทำความสะอาดห้องด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ เปิดพัดลมเพื่อหมุนเวียนอากาศ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เดลินิวส์	<p>โครงการรับยาใกล้บ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมา ระบุว่า รพ.เป็น 1 ใน 2 แห่งที่เปิดรับยาจิตเวชใกล้บ้านระยะที่ 1 ได้เชื่อมต่อระบบสมาร์ต ฮอสปิเทล กับร้านยา 5 แห่งที่ร่วมโครงการ โดยยาจิตเวชทุกตัวจะติดคิวอาร์โค้ดที่ซองยา ทั้งผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะรู้จักตัวยา เข้าใจฤทธิ์ยา ผลข้างเคียง ข้อระมัดระวังต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่บ้านได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมา เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการวางระบบ คัดเลือก ติดตาม ประสานงาน จัดกลุ่มคนไข้ ส่งข้อมูลระหว่าง รพ. และร้านยา ทำให้ผู้ป่วยเชื่อมั่นว่าจะเข้าถึงยาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสิ่งสำคัญของโครงการนี้คือการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างรพ.และร้านยา โดยได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยในการส่งข้อมูล หลังดำเนินโครงการจะมีการประเมินเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง ทั้งด้านสุขภาพของผู้ป่วยและความพึงพอใจต่อระบบ</p>	-
ไทยโพสต์	<p>ผลิตนักกิจกรรมบำบัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด ทั้งทางด้านวิชาการ กระบวนการบริหารจัดการ หลักสูตรที่ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์ สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาคารสถานที่ ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานร่วมกัน</p>	-
ข่าวสด	<p>วัดส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายธนิตพล ไซยพันธ์ ที่ปรึกษา รพ.สต. เปิดเผยว่า สต.จัดทำโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ บูรณาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศิลปินวัฒนธรรมในความเป็นวัด โดยใช้หลัก 5 ร. ประกอบด้วย ร. สะอาดร่มรื่น ร. สงบร่มเย็น ร. สุขภาพร่วมสร้าง ร. ศิลปะร่วมจิต (วิญญาน) และ ร. ชาวประชาร่วมพัฒนา</p> <p>ด้าน นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ดำเนินการในระดับพื้นที่ ดังนี้ 1.การจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ" 2.ขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 3.จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมพระภิกษุสามเณร และ 4.การดูแลตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ตามโครงการ 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. เพื่อให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย พระสงฆ์ที่ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องและส่งต่อไปรักษายังรพ.</p>	-
สำนักข่าวอิศรา ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>สพด.ชี้แจงตกประเมินความโปร่งใส</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพด. กล่าวถึงกรณีสพด.ไม่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ โดยป.ป.ช. ว่า ช่วงที่ตรวจประเมินมีการปรับปรุงเว็บไซต์ทำให้ผู้ตรวจประเมินไม่สามารถเข้าไปดูรายงานต่างๆ ของสพด.ได้ จึงให้คะแนนเป็นศูนย์ ซึ่งจะชี้แจงให้รมว.สต. และคกก.การแพทย์ฉุกเฉินทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม สพด. ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย สำนักรับรู้และเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในปี 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 86.96 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.32 และ สพด. ยังได้รับรางวัลด้านผลการดำเนินงาน ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทการพัฒนาบริการในโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ จาก กพร. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นและรางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น ในการบริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ จากกรมบัญชีกลาง และผ่านการประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015</p>	-
เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์สยามรัฐ มติชนออนไลน์	<p>กรณีผู้ก่อเหตุรุนแรงอ้างป่วยโรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุความรุนแรงบนท้องถนนและอาการป่วยทางจิต ว่า ปัญหาด้านสุขภาพจิตบางกลุ่มโรค เช่น โรคทางอารมณ์ โรควิตกกังวล ที่อาจทำให้อารมณ์แปรปรวน เศร้าเสียใจหรือหงุดหงิดได้ง่ายกว่าปกติ อาจจะทำให้ผู้ป่วยควบคุมอารมณ์ได้ยาก แต่พฤติกรรมหรือการกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลที่เลือกวิธีตอบสนองอารมณ์ของตัวเองภายใต้ความรับผิดชอบของตัวเอง ดังนั้น ปัญหาสุขภาพจิตจึงไม่ควรถูกยกมาเป็นคำอธิบายในการกระทำไม่ตีต่อผู้อื่นหรือสังคม เพราะจะทำให้</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไทยรัฐออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ TNN สำนักข่าวไทย จส.100 สปริงนิวส์ PPTV ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สังคมมองภาพลักษณ์ผู้ป่วยจิตเวชในแง่ลบ</p> <p>นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ทุกคนไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยสามารถมีความเครียดและก้าวร้าวได้ สิ่งสำคัญคือไม่ควรไปเจาะลึกชีวิตส่วนตัวของเขา เพราะถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วถูกเจาะลึกชีวิตจะยิ่งเครียดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่อาการหลักของโรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผู้ป่วยสุขภาพจิตสามารถขับรถได้หากสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ แต่หากควบคุมไม่ได้ครอบครัวต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนกรณีที่มีการถ่ายคลิปมาเผยแพร่ สังคมควรให้อภัย ไม่ใช่ช่วยกันรุมตำหนิเพราะจะส่งผลกับสภาพจิตใจ</p>	
<p>อัมรินทร์ทีวี เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์คมชัดลึก newtv.</p>	<p>ร้องเรียนรพ.เพชรบูรณ์นัดตรวจข้ามปี</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Chanon Vigo Zing โปสต์ภาพใบนัดของรพ.เพชรบูรณ์ ระบุว่า วันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้พาบิดาไปรักษาที่นั่นแต่ไม่ได้พบแพทย์ พยาบาลนัดพบแพทย์ 21 ต.ค. 63 และแจ้งว่ามีแพทย์เพียงคนเดียว หากรอไม่ไหวขอให้รพ.ส่งตัวไปรักษาที่อื่นได้ รวมทั้งเมื่อขอยาแก้ปวด พยาบาลแจ้งว่าให้ไปขอที่รพ.อื่นหรือซื้อเอง</p> <p>พญ.ศโรชา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ ชี้แจงว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยโรคทางเดินปัสสาวะ ประมาณ 1 หมื่นคน แต่มีแพทย์เพียง 2 คน ต้องดูแลผู้ป่วย 55 คน/วัน/คน โดยเฉพาะการผ่าตัด รพ.มีห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ ทำให้ผ่าตัดผู้ป่วยโรคนิวไนด์ได้ปีละประมาณ 900 ราย นอกจากนั้น ยังต้องมีการใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น อัลตราซาวด์นิวไนด์ แต่รังสีแพทย์ที่ดูแลมีน้อย ทำให้ต้องรอคิวนานเป็นปีสำหรับผู้ป่วยรายนี้ แพทย์ได้นัดหมายใหม่อีกครั้ง ซึ่งรพ.ได้ประสานไปแล้ว ยอมรับว่าในการสื่อสารอาจจะไม่ครบถ้วน</p>	-
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ประชุม คกก.โรคติดต่อฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบประกาศ สธ. 3 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ สธ.เรื่องด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ยกกระดานป้องกันควบคุมโรค ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา ให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านฮวก (ร่าง) ประกาศ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก (ฉบับที่...) พ.ศ.... ให้เพิ่มคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศ 5 ช่องทางใน จ.สงขลา ได้แก่ ด่านท่าเรือสงขลา ด้านพรมแดนสะเดา ด้านพรมแดนปาดังเบซาร์ ด้านพรมแดนบ้านประกอบ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ (ร่าง) ประกาศ สธ. เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่...) พ.ศ.... เพิ่ม 2 โรค คือโรคติดเชื้อในรพ.และโรคพยาธิใบไม้ตับ</p>	-